

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่วิเคราะห์โจทย์บริบท
ชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ พิรพัชระ และคุณพนิดา แสงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) พร้อม คณะทำงานคลินิกเทคโนโลยีส่วนกลาง น.ส.มัชฌิมา พงศ์พิพัฒน์พันธุ์ น.ส.พุทธพร ผ่องกาย และ น.ส.ลลิตา ไชยมงคล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนุบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อผู้ประกอบการ คุณสนอง เทียนบุชา พร้อมบุคลากรเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ทีมงานอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมลงพื้นที่ วิเคราะห์โจทย์และบริบทชุมชน เพื่อนำข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจมาร่วมกันพัฒนาแนวทางการดำเนินการ จัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาโมเดลห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ข้าวตังนี้น้ำตาลต่ำของวิสาหกิจชุมชนทำนุบ้าน หลวง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ปีที่ 3 Platform เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (Building Community Enterprise : BCE) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ชุมชนทำนุบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยใช้เครื่องมือโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas : BMC) เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ ผู้ประกอบการและธุรกิจ สามารถนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์ และสื่อสารรูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่าง ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการพัฒนา นำความรู้ด้าน วัฒน.และการบริหารจัดการ การตลาด ยกระดับขีด ความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการชุมชน ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม BCE มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้า (Product) และบริการ (Service) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยการต่อยอดภูมิปัญญา นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน (Quality & Standard) มีกระบวนการในการช่วยผู้ประกอบการในการจัดทำโมเดลธุรกิจ (Business model) ที่ชัดเจนตอบโจทย์ทั้งตลาดออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ สินค้าและบริการของธุรกิจชุมชนและส่งเสริมวิสัยคิดและการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของธุรกิจเพื่อชุมชน (Business for Community) หรือธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ได้ในอนาคต

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทำนุบ้านหลวงเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกษตรอำเภอเสนา กรมการข้าวและสำนักงานมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติซึ่งมีแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) เกิดการบูรณาการศาสตร์ระหว่างองค์กร ภาควิชาเครือข่าย โดยเน้น ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมลงสู่ชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 25 คน ดำเนินการโดยศูนย์ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



ผลจากการมีส่วนร่วม

ซึ่งจากการร่วมดำเนินการ เกิดผลที่เป็นรูปธรรมที่เกิดจากการรับรู้ความต้องการของชุมชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำองค์ความรู้ที่มีจากหลายภาคส่วนรวมทั้งของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

1. เกิดข้อเสนอโครงการตรงตามประเด็นมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างแท้จริง
2. เกิดแผนงานและระบบกลไกแนวทางการดำเนินงาน Action plan เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ
3. เกิดผลจากการพัฒนาชุมชนพร้อมเกิดเทคโนโลยีนวัตกรรม ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ชุมชน
4. เกิดการพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอ

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

หลังจากการพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอ ก่อให้เกิดข้อเสนอฉบับสมบูรณ์โดยผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาตรงตามโจทย์ความต้องการที่แท้จริง ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดรายได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

โดยมีกระบวนการพัฒนาการจัดทำข้อเสนอโครงการจากแหล่งงบประมาณภายนอก ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ประกอบการ กลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจ ดังนี้

1. พิจารณาประเภทธุรกิจและพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการ
2. หน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) พิจารณาที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยใกล้เคียงพื้นที่และคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
3. ร่วมพิจารณาโจทย์ข้อเสนอโครงการ ระหว่าง ทีมงาน สป.อว/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประกอบการ
4. จัดทำข้อเสนอพร้อมส่งผลเพื่อรอการพิจารณาจาก หน่วยงานสนับสนุนทุน สป.อว.

5. ประกาศผลการพิจารณาพร้อมดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลา 1 ปี

6. หน่วยงานกลาง สป.อว. ติดตามและประเมินผลโครงการ 1-2 ปีย้อนหลัง

